

Số: 182 /KH-SGDĐT

Hung Yên, ngày 28 tháng 01 năm 2022

## KẾ HOẠCH

### Tổ chức dạy học trực tiếp sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch Covid-19

Thực hiện Công văn số 252/UBND-KGVX ngày 28/01/2022 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc tổ chức dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng Kế hoạch tổ chức dạy học trực tiếp sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch Covid-19 như sau:

#### I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Tổ chức cho học sinh trên địa bàn tỉnh trở lại trường học sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch Covid-19 đảm bảo hiệu quả dạy học, đồng thời đảm bảo an toàn cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Chủ động triển khai kế hoạch thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 đến từng nhà trường, cơ sở giáo dục; tích cực chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, y tế sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống khi có dịch xảy ra.

#### II. NỘI DUNG

##### 1. Thời gian, qui mô, lộ trình thực hiện

- Thời gian: tổ chức dạy học trực tiếp kết hợp trực tuyến tại cơ sở giáo dục từ ngày 14/02/2022.

- Qui mô, lộ trình thực hiện

+ Tuần từ 07/02/2022:

Các cơ sở giáo dục giữ nguyên hình thức tổ chức dạy học đang thực hiện. Căn cứ vào tình hình thực tế và cấp độ dịch tại từng địa phương, rà soát, đối chiếu với các điều kiện phòng, chống dịch Covid-19, xây dựng phương án, kịch bản tổ chức dạy học và ứng phó khi có ca bệnh. Chuẩn bị các điều kiện tổ chức dạy học trực tiếp; xây dựng kế hoạch và tổ chức diễn tập công tác phòng, chống dịch và xử lý khi có tình huống cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh là F0, F1.

+ Tuần từ 14/02/2022: học sinh lớp 1, học sinh từ lớp 7 đến lớp 12 đến trường học trực tiếp theo qui mô như sau: các khối lớp 9, 12 học trực tiếp đủ 6 buổi các ngày trong tuần; các khối lớp còn lại học trực tiếp thời gian 03 buổi/tuần, số buổi còn lại học trực tuyến.

+ Tuần từ 21/02/2022: trẻ em mầm non 5 tuổi đến trường, tổ chức cho trẻ bán trú. Học sinh từ lớp 2 đến lớp 6 đến trường học trực tiếp, thời gian 03 buổi/tuần, số buổi còn lại học trực tuyến.

+ Tuần từ 28/02/2022: căn cứ vào tình hình dịch trên địa bàn, các cơ sở giáo dục đề xuất điều chỉnh số buổi học trực tiếp/tuần; tiếp tục tổ chức cho trẻ mầm non các độ tuổi còn lại đến trường phù hợp với điều kiện thực tế.

## 2. Phương án tổ chức dạy học, nội dung dạy học

- Giáo dục mầm non:

+ Thực hiện nghiêm túc Công văn số 2499/SGDDĐT-GDMN-GDTH ngày 31/12/2021 của Sở Giáo dục Đào tạo về việc thực hiện bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19 khi tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em tại cơ sở giáo dục mầm non; tổ chức đón, trả trẻ tại cổng trường, không để phụ huynh học sinh, người lạ vào trong trường; tăng cường tổ chức vui chơi trong nhóm lớp, hạn chế tổ chức hoạt động ngoài trời hoặc bố trí hoạt động lịch giờ giữa các nhóm lớp; tổ chức bán trú cho trẻ đảm bảo an toàn, phòng chống dịch Covid-19; phối hợp với phụ huynh học sinh để thực hiện đón, trả trẻ lịch giờ giữa các lớp nhằm đảm bảo không tập trung đông người trong cùng một thời điểm.

+ Lựa chọn, tổ chức dạy học các kiến thức, kỹ năng quan trọng, cần thiết cho trẻ để đảm bảo đáp ứng cơ bản các yêu cầu về kiến thức, kỹ năng cho trẻ vào lớp 1.

+ Các cơ sở giáo dục có giải pháp hỗ trợ đối với đối với trẻ 5 tuổi không thể đến trường học trực tiếp vì lý do dịch bệnh để trẻ có đủ kiến thức kỹ năng cần thiết chuẩn bị vào lớp 1.

- Giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên:

+ Các trường xây dựng phương án tổ chức dạy học đảm bảo giãn cách tối đa, số lượng học sinh tới trường trong cùng một thời điểm thấp nhất có thể (căn cứ điều kiện thực tế thực hiện linh hoạt các giải pháp dạy học lịch buổi, chia ca sáng - chiều, xây dựng thời khóa biểu học trực tiếp kết hợp trực tuyến hợp lý,...). Không tổ chức các hoạt động tập trung đông người; chưa tổ chức các hoạt động trải nghiệm, tham quan...; thực hiện Chào cờ trong lớp học.

Cơ sở giáo dục thực hiện rà soát, phân loại học sinh, kết hợp tổ chức ôn tập, bổ sung các nội dung kiến thức cần thiết cho học sinh với thực hiện dạy học nội dung mới; phân nhóm học sinh để hỗ trợ hiệu quả trong những ngày đầu học sinh quay lại trường. Tận dụng tối đa thời gian học sinh đến trường để dạy học các nội dung thực hành, thí nghiệm và kết hợp ôn tập, củng cố những nội dung lí thuyết đã học trực tuyến, đảm bảo việc kiểm tra đánh giá, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh theo quy định. Tiếp tục triển khai giảng dạy các nội dung cốt lõi theo hướng dẫn của Bộ GDĐT và Sở GDĐT; có giải pháp hỗ trợ học sinh cuối cấp học tập, ôn tập củng cố kiến thức cho kỳ thi chuyên cấp và tốt nghiệp.

+ Duy trì và tăng cường các yếu tố tích cực của hình thức học trực tuyến nhằm hỗ trợ dạy học trực tiếp và đảm bảo việc tổ chức dạy học đối với các trường hợp học sinh không thể đến trường vì lý do dịch bệnh (học sinh thuộc địa bàn phong tỏa; học sinh là F0, F1 phải bắt buộc cách ly, điều trị). Thực hiện dạy các nội dung cốt lõi cho học sinh đối với hình thức học trực tuyến.

+ Tiếp tục thực hiện dạy học theo hướng dẫn tại các Công văn của Sở Giáo dục và Đào tạo: số 1704/SGDDĐT-GDMN-GDTH ngày 14/9/2021 về việc hướng dẫn thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học năm học 2021-2022 ứng phó với dịch Covid-19; số 1612/SGDDĐT-GDMN-GDTH ngày 06/9/2021 về việc thực hiện kế hoạch giáo dục đối với lớp 5 đáp ứng Chương trình giáo dục phổ thông 2018; số 1779/SGDDĐT-GDTrH-GDTrH ngày 29/9/2021 về việc hướng dẫn thực hiện Chương trình GDPT cấp THCS, THPT và Chương trình GDTrH ứng phó với dịch Covid-19 năm học 2021-2022.

### **3. Phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian tổ chức cho học sinh đến trường**

- Các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm các quy định, hướng dẫn của trung ương, của tỉnh về công tác phòng, chống dịch. Căn cứ hướng dẫn, quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Quyết định số 406/QĐ-BGDĐT ngày 27/01/2022 về việc phê duyệt Sổ tay đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học (sửa đổi, bổ sung) và Sở Y tế tại Công văn 2646/SYT-NV ngày 18/11/2021 về việc hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học trên địa bàn tỉnh Hưng Yên (*văn bản gửi kèm*) để đánh giá mức độ an toàn trường học và xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch, đảm bảo an toàn trường học; xây dựng các phương án, kịch bản xử trí tình huống dịch phát sinh (xuất hiện các ca bệnh F0, F1) trong cơ sở giáo dục trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc:

+ Chỉ tổ chức dạy học trực tiếp khi đảm bảo các điều kiện phòng chống dịch, đảm bảo quy định về hoạt động giáo dục trực tiếp theo các cấp độ dịch. Chuyển sang tổ chức dạy học trực tuyến đối với các lớp ghi nhận có các ca bệnh Covid và các học sinh trong nhà trường có tiếp xúc trực tiếp với ca bệnh Covid; thực hiện các biện pháp phòng chống dịch đảm bảo an toàn cho các lớp học còn lại trong quá trình dạy học trực tiếp.

+ Các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm qui định, hướng dẫn về công tác phòng chống dịch, phương án, kịch bản xử lý tình huống xảy ra dịch trong quá trình dạy học trực tiếp; báo cáo, phối hợp với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch tại địa phương để tổ chức khoanh vùng, rà soát, xây dựng kế hoạch điều trị, cách ly đối với các đối tượng ghi nhận nhiễm Covid-19 (F0), đối tượng tiếp xúc trực tiếp với người nhiễm Covid-19 (F1) trong thời gian tổ chức dạy học trực tiếp tại cơ sở giáo dục.

+ Không tổ chức ăn bán trú, căng tin ăn uống trong trường phổ thông; học sinh tự mang theo nước uống cá nhân. Các trường mầm non tổ chức cho trẻ em bán trú đảm bảo quy định phòng, chống dịch Covid-19.

- Rà soát, bổ sung các trang thiết bị, vật tư, cơ sở vật chất phục vụ công tác phòng, chống dịch, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch trước và sau khi học sinh đi học trực tiếp tại cơ sở giáo dục.

- Tổ chức diễn tập công tác phòng, chống dịch tại các đơn vị trường học.

### **III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

#### **1. Sở Giáo dục và Đào tạo**

- Phòng Chính trị tư tưởng - Giáo dục Chuyên nghiệp chủ trì, phối hợp với các phòng chức năng, chuyên môn liên quan thuộc Sở hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch. Trực tiếp tham mưu chỉ đạo các hoạt động phòng, chống dịch bệnh của Ngành.

- Các phòng Giáo dục Mầm non, Giáo dục Tiểu học, Giáo dục trung học - Giáo dục thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn các bậc học triển khai các hoạt động tổ chức dạy học. Thanh tra Sở phối hợp với Phòng Chính trị, tư tưởng - Giáo dục chuyên nghiệp tổ chức các hoạt động kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch bệnh, tổ chức cho học sinh đi học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục; tham mưu các biện pháp xử lý phù hợp đối với các đơn vị chưa thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch bệnh, tổ chức cho học sinh đi học trực tiếp.

- Văn phòng Sở phối hợp với phòng Chính trị, tư tưởng - Giáo dục chuyên nghiệp trong các hoạt động thông tin, truyền thông đến các cơ sở giáo dục; đăng tải tin bài về các hoạt động phòng, chống dịch bệnh, tổ chức dạy học trực tiếp của ngành lên các phương tiện truyền thông.

## **2. Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố**

- Phối hợp với Y tế địa phương tham mưu UBND cấp huyện chỉ đạo tổ chức dạy học trực tiếp đảm bảo an toàn phòng chống dịch trên địa bàn.

- Chỉ đạo các nhà trường xây dựng kế hoạch dạy học trực tiếp, phương án phòng, chống dịch, xử lý các tình huống dịch bệnh phát sinh khi tổ chức dạy học trực tiếp theo các hướng dẫn và quy định hiện hành.

- Phối hợp với địa phương chỉ đạo các trường học, cơ sở giáo dục và trạm y tế xã thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, khử khuẩn trường, lớp; tổ chức diễn tập xử lý các tình huống phòng, chống dịch Covid - 19 tại các đơn vị trường học trước khi học sinh quay trở lại học tập.

- Tổ chức kiểm tra các nhà trường và cơ sở giáo dục về công tác phòng, chống dịch Covid-19.

- Rà soát, tổng hợp các trường hợp học sinh trên địa bàn có hoàn cảnh khó khăn, bị bệnh nền, sống xa cha mẹ...; báo cáo UBND cấp huyện và đề xuất phương án, giải pháp để hỗ trợ các em học sinh được tham gia học tập thuận lợi nhất.

## **3. Các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh**

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến tới phụ huynh học sinh kế hoạch tổ chức dạy học trực tiếp tại cơ sở giáo dục để phụ huynh học sinh yên tâm, đồng thuận với kế hoạch tổ chức giáo dục của ngành, cho trẻ em mầm non, học sinh đến trường, đảm bảo an toàn; hướng dẫn học sinh thực hiện tốt yêu cầu phòng chống dịch tại gia đình, tại trường, trên đường đến trường và về nhà. Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh học sinh tài liệu *Sổ tay đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học (sửa đổi, bổ sung)*.

- Tăng cường hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch, Tổ công tác phòng chống dịch, các tổ học sinh tự quản phòng, chống dịch đối với từng lớp học để đảm bảo thực hiện kịp thời các hoạt động phòng, chống dịch và chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng cho học sinh đi học trở lại.

- Rà soát, bổ sung cơ sở vật chất trong phòng học, phòng chức năng... đảm bảo sẵn sàng tổ chức cho học sinh đi học trực tiếp tại cơ sở giáo dục. Huy động, bố trí đủ số phòng (phòng y tế, phòng cách ly ban đầu, phòng đón tiếp khách đến liên hệ công tác...) đảm bảo sẵn sàng đáp ứng việc xử lý các tình huống phát sinh dịch bệnh. Phối hợp với cơ sở y tế địa phương triển khai các hoạt động phòng, chống dịch tại cơ sở giáo dục (tổng vệ sinh môi trường, chuẩn bị vật tư, trang thiết bị phòng chống dịch và đáp ứng xử lý ban đầu đối với các tình huống dịch bệnh phát sinh).

- Xây dựng kịch bản, tổ chức diễn tập công tác tổ chức đón học sinh học sinh trở lại trường học, xử lý các tình huống dịch, đảm bảo an toàn, phòng chống dịch trong trường học (không huy động học sinh tham gia).

- Đề xuất với đơn vị quản lý trực tiếp, cơ quan quản lý chuyên môn kế hoạch tổ chức dạy học bảo đảm công tác phòng, chống dịch theo điều kiện thực tế của địa phương.

- Khi tổ chức cho học sinh đi học trực tiếp, các cơ sở giáo dục cần chú trọng thực hiện các hoạt động tư vấn, hỗ trợ tâm lý cho học sinh; hướng dẫn học sinh kỹ năng phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn cho bản thân, khuyến khích học sinh tăng cường các hoạt động nâng cao thể chất phù hợp. Rà soát và phối hợp với chính quyền, đoàn thể tại địa phương có giải pháp hỗ trợ học sinh bị bệnh nền, có hoàn cảnh khó khăn, sống xa cha mẹ... được tham gia học tập đảm bảo thuận lợi và hiệu quả.

Các đơn vị quản lý giáo dục, các cơ sở giáo dục căn cứ nội dung Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện, đảm bảo đúng yêu cầu, lộ trình, nguyên tắc và các qui định về phòng chống dịch; thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo về Sở theo các văn bản quy định về phòng chống dịch đã ban hành để Sở tổng hợp báo cáo các cấp quản lý theo quy định./.

**Nơi nhận:**

- Tỉnh ủy (để b/c);
- UBND tỉnh (để b/c);
- Bộ GDĐT (để b/c);
- Sở Y tế (để p/h);
- UBND các huyện, tx, tp (để p/h);
- Báo HY, Đài PTTH HY;
- Ban Giám đốc Sở;
- Các phòng thuộc Sở;
- Phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố;
- Các trường THPT, PT có nhiều cấp học;
- Các trung tâm GDTX, GDNN-GDTX;
- Lưu: VT, phòng CTTT-GDCN.

**KT, GIÁM ĐỐC**  
**PHÓ GIÁM ĐỐC**  
**SỞ**  
**GIÁO DỤC**  
**VÀ**  
**ĐÀO TẠO**  
**TỈNH HUNG YÊN**

**Phan Xuân Quyết**